

สถานการณ์โควิดในสหราชอาณาจักร



การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ส่งผลให้สหราชอาณาจักรกลับมาใช้มาตรการรับมือที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ สายพันธุ์ Omicron มีแนวโน้มแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Omicron ของสหราชอาณาจักรจะมีประมาณ 600 ราย (ณ วันที่ 8 ธันวาคม) แต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าตัวเลขนี้อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ซึ่งคาดว่าปัจจุบันอาจมีผู้ได้รับเชื้อแล้วกว่า 10,000 ราย โดยการแพร่ระบาดอาจเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านรายในช่วงสิ้นปี และจะส่งผลให้มียอดผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจสูงขึ้นถึง 2,000 รายต่อวัน และมีความเป็นไปได้ว่าในอีกไม่นานสายพันธุ์ Omicron จะพัฒนามาเป็นสายพันธุ์หลักในสหราชอาณาจักรและจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลอีกครั้งในไม่ช้า

นักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรมีความกังวลว่าหากรัฐบาลไม่ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 2,000 รายภายในสิ้นปีนี้ โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีอังกฤษ (นาย Boris Johnson) ได้ประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น (Plan B) โดยมี 3 มาตรการหลักคือ (1) วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคมการเข้มงวดในการใส่หน้ากากในสถานที่ปิด เช่น โรงหนัง และโรงละคร ยกเว้นบริเวณที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม (2) วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม ให้เริ่มการ Work From Home และ (3) วันพุธที่ 15 ธันวาคม การใช้ Vaccine Passport สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วสำหรับการเข้าร่วมงานที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น ไนต์คลับ และสถานที่ในร่มที่มีที่นั่งมากกว่า 500 ที่นั่ง สถานที่เปิดที่มีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน และการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail : info@thaitradelondon.com

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลอังกฤษยังคงใช้มาตรการเร่งการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างทั่วถึงเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron โดยในปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้แล้ว และเห็นว่าหากจะมีการใช้ Plan B นี้จะช่วยชะลอการแพร่ระบาด เพื่อให้การฉีดวัคซีนทั่วถึงและลดแรงกดดันให้แก่ระบบสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษได้เพิ่มมาตรการการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าอังกฤษ โดยจะต้องมีผลการตรวจ COVID เป็นลบก่อนการเดินทาง และต้องทำการกักตัวจนกว่าจะได้รับผลการตรวจ PCR เป็นลบในวันที่ 2 หลังจากเดินทางมาถึง

ที่มา: The Telegraph/ BBC News / The Guardian

ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สศต.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่กลับมาเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต้องเฝ้าระวังโดยหวังว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ทั้งนี้ การใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นของสหราชอาณาจักรจะส่งผลให้การเดินทางของผู้คนลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารที่ได้มีการเตรียมสินค้าสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงสิ้นปี และมีการรายงานว่าได้เริ่มมีการยกเลิกการจองร้านอาหารในการฉลองเทศกาลคริสต์มาสของบริษัทไปแล้วกว่า 30% และคาดการณ์ว่าผลกระทบในเรื่องการยกเลิกการจองบริการต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนที่ต้องการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

สำหรับการวางแผนการเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยมายังสหราชอาณาจักรในช่วงนี้นั้น อาจต้องพิจารณาความไม่แน่นอนของมาตรการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ มาตรการ Work From Home อาจส่งผลให้การพบปะ ประชุมอาจจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดออกไป และควรพิจารณากำหนดวันในการเดินทางที่ยืดหยุ่น เนื่องจากการเดินทางจะต้องมีการกักตัวในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 วันจึงจะสามารถออกจากที่พักได้

สรุปโดย สศต. ลอนดอน